

# Thắp sáng truyền thống “rang rở đất văn, oai phong đất võ”

Ngày 21/3/1890, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Thái Bình. Đến nay, đơn vị hành chính tỉnh Thái Bình xuất hiện tròn 135 năm nhưng lịch sử, truyền thống của mảnh đất và con người nơi đây đã có từ hàng nghìn năm về trước và luôn gắn kết chặt chẽ với lịch sử, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ở thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, đất và người Thái Bình cũng ghi dấu ấn tốt đẹp và lập những chiến công hiển hách, thắp sáng truyền thống “rang rở đất văn, oai phong đất võ”.



Thành phố Thái Bình.

Thái Bình là miền quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Tinh thần thượng võ, quật khởi chống ngoại xâm và áp bức cường quyền đã thấm sâu vào máu thịt, tâm can của các thế hệ cư dân nơi đây sống ngon gió này. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, khi cả dân tộc Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ thì những thanh niên yêu nước của quê hương đã lên đường sang Quảng Châu, Trung Quốc học lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy, sớm tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin để truyền bá vào Thái Bình. Vì vậy, các chi bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội: Minh Thành, Trinh Phố sớm được thành lập và đến cuối tháng 6/1929 Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Thái Bình, tiền thân của Đảng bộ Thái Bình ra đời.

Sau Cách mạng Tháng Tám, đất nước ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo của thiên tai, dịch họa (thủ trong, giặc ngoài), sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Thái Bình lại chống chọi thêm muôn vàn khó khăn do nạn đói bởi lũ lụt làm vỡ đê sông Hồng. Song, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo nhân dân vừa bảo vệ chính quyền vừa bắt tay xây dựng cuộc sống mới.

Những thành tựu Thái Bình đạt được trong phong trào thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm được Bác Hồ biểu dương khi Người về thăm. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thái Bình đã đoàn kết một lòng, chủ động đánh địch với 5.930 trận lớn nhỏ; tiêu diệt, bức hàng và bức rút hơn 200 đồn bốt địch; phá 852 bộ máy ngục quyền từ tổng đến xã; tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần 3 vạn tên địch; thu hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược, quân trang, quân dụng; đập tan âm mưu chiếm đóng, bình định, bắt lính, cướp của giết người của giặc Pháp. Kế vai sát cánh, chung sức chung lòng với đồng bào cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang (LLVT) Thái Bình cùng với nhân dân trong tỉnh chiến đấu hàng nghìn trận lớn nhỏ, bắn rơi 44 máy bay và bắt sống giặc lái, bắn cháy 4 tàu chiến của Mỹ; chủ động phát hiện và phá, tháo gỡ hàng nghìn quả bom, mìn và thủy lôi các loại, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, bảo đảm giao thông đường bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ (1954 - 1975), toàn tỉnh đã có 154.275 người vào bộ đội; 34.238 nam, nữ thanh niên xung phong tình nguyện phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên khắp các chiến trường. Số người tình nguyện ra tiền tuyến chiếm 18% dân số toàn tỉnh lúc đó và đạt tỷ lệ cao nhất so với các tỉnh miền Bắc, được Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi. Cùng với hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Thái Bình ra sức thi đua cùng tiến tuyến, vừa sản xuất giỏi vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi để xây dựng quê hương, làm yên lòng người ra trận. Các phong trào “Thanh niên 3 sẵn sàng”, “Phụ nữ 3 đảm đang”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ” là những lời nhắc nhở động viên từ hậu phương ra tiền tuyến. Từ những phong trào thi đua sôi nổi đó, Thái Bình đã trở thành tỉnh đầu tiên của miền Bắc lập kỷ lục 5 tấn thóc/ha (năm 1966), rồi 6 tấn và 7 tấn/ha (năm 1974), được Chính phủ tặng cờ là tỉnh dẫn đầu về thành tích thâm canh tăng vụ. Hạt thóc của Thái Bình đã đến với người chiến sĩ trên chiến trường, đến với mọi công trường, mọi miền của đất nước. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được phát động và triển khai sâu rộng. Với phương châm phục vụ “Thương chóng khỏi, bệnh chóng lành”, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp nhận và điều trị gần 3 vạn thương, bệnh binh là những người con của quê hương từ các chiến trường gửi về. Với tinh thần “Thóc thừa cần, quân vượt mức”, “Tất cả vì tiền tuyến”, quân và dân Thái Bình đã dốc lòng dốc sức chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người con ưu tú của quê hương đã khắc ghi vào lịch sử, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu là nhà tình báo Vũ Ngọc Nha; Anh hùng Phạm Tuấn - phi công đầu tiên quật ngã máy bay B52 của đế quốc Mỹ, cũng là người Việt Nam, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ; đồng chí Bùi Quang Thận - người Đại đội trưởng xe tăng đã dũng cảm dẫn đầu mũi tiến công theo sâu vào sào huyệt của kẻ thù và cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng trên nóc dinh của nguy quyền Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Có thể khẳng định, trong một thời

khắc lịch sử, trong một chiến công của quân và dân cả nước, đều có xương máu và đóng góp của những người con Thái Bình. Sự hy sinh và công lao to lớn đó đã góp phần “làm rang rở dân tộc, về vang giống nòi”, tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc và truyền thống về vang, kiên cường, bất khuất, cách mạng của quê hương Thái Bình. Phát huy truyền thống anh hùng thời chiến, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, hỗ trợ của nhân dân, LLVT tỉnh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tích cực, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh luôn coi trọng mục tiêu hàng đầu là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xóa đói giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong 4 năm 1993 - 1996, LLVT Thái Bình được các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 suy tôn là đơn vị lá cờ đầu về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Bộ Quốc phòng chọn là 1 trong 3 tỉnh, thành phố của cả nước xây dựng “Cơ quan quân sự, bộ đội địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện”. Thường xuyên tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, cơ bản, thiết thực, đồng bộ, chuyên sâu. Hàng năm tổ chức khám tuyển, bản giao từ 2.500 - 3.500 thanh niên vào quân đội và công an nhân dân. Thực hiện tốt chức năng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 116.018 lượt cán bộ, đảng viên; 1.746 chức sắc, chức vị tôn giáo; 1.378 chủ tàu thuyền, các doanh nghiệp, trang trại; chuyển trường, ca trưởng, kịp trường các công ty, nhà máy, xí nghiệp; giáo dục cho 641.967 lượt học sinh, sinh viên, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho các tầng lớp nhân dân. LLVT Thái Bình

luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, đột xuất; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Những năm qua, LLVT tỉnh đã hỗ trợ trên 16 tỷ đồng thực hiện công tác hậu phương quân đội và chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá hơn 21 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành đã luôn phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để LLVT Thái Bình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nền quốc phòng

**Ông Nguyễn Văn Bậu, 93 tuổi, 65 năm tuổi đảng, xã Hòa Bình (Kiến Xương)**



Tỉnh Thái Bình được thành lập đến nay tròn 135 năm, nhưng đất và người Thái Bình đã tồn tại hàng nghìn năm, in đậm biết bao biến cố của thời gian, của lịch sử và những chiến công của người Thái Bình trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Lịch sử phát triển, truyền thống văn hóa là cội rễ vững chắc để thời kỳ nào của lịch sử dân tộc, đất và người Thái Bình cũng ghi dấu ấn và lập công hiển hách. Quá trình xây dựng, trưởng thành, đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, những phẩm chất và truyền thống của con người Thái Bình không ngừng được phát huy, bồi đắp, tạo thành cội rễ tự nhiên làm nên sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vượt qua mọi khó khăn gian nan, thử thách, giành được những thắng lợi toàn diện qua các thời kỳ lịch sử, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của dân tộc, đất nước Việt Nam.

**Ông Nguyễn Hữu Bàn, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình)**



Những thành tựu quan trọng và toàn diện Thái Bình đã đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đã và đang thắp sáng thêm truyền thống của miền quê “rang rở đất văn, oai phong đất võ” suốt hành trình 135 năm qua. Là thế hệ “Xét học Trường Sơn đi cứu nước”, chúng tôi tự hào đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm rang rở thêm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; càng tin tưởng với thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, các LLVT và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng về vang, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước vững tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

toàn dân vững mạnh. Chú trọng phát động, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Nhờ vậy, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

**MẠNH CƯỜNG**



## Chuyển đổi số hướng tới y tế thông minh

Hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh, các đơn vị y tế trong tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám, điều trị, tạo sự thuận lợi, hài lòng cho người bệnh. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng khám cho 500 - 700 bệnh nhân, điều trị nội trú cho khoảng 350 - 400 bệnh nhân. Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bệnh viện đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ông Dương Đức Vương, Trưởng phòng Công nghệ thông tin cho biết: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã thực hiện các phần mềm trong hoạt động khám chữa bệnh như:

Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện; sử dụng căn cước công dân gắn chip và VNeID. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng hình thức quét mã QR và phát hành hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý; kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng thời triển khai hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo, phân tích và thống kê sự cố y khoa trên phần mềm; quản lý hồ sơ bệnh án bằng mã vạch, văn bản nội bộ và trang thiết bị y tế tại đơn vị... được duy trì thực hiện thường xuyên.

Điều này đã giúp cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiết kiệm thời gian tìm kiếm hồ sơ, văn bản; giảm sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bệnh viện Lão khoa Phước Hải những năm gần đây đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo sự thay đổi tích cực trong khám chữa bệnh, nhờ đó mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và nhân viên y tế. Ông Đặng Phi Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết: Với số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngày càng đông, Bệnh viện Lão khoa Phước Hải xác định việc đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số sẽ góp phần quản lý hiệu quả; nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc, tạo sự hài lòng của người bệnh. Do đó,

Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số; triển khai phần mềm quản lý bệnh nhân, bản xét nghiệm và chữ ký điện tử cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên các khoa, phòng; đăng ký khám bệnh sử dụng VNeID; đặt lịch khám từ xa. Bệnh viện đang phấn đấu triển khai khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK thông minh, người dân có thể đăng ký lấy số, thanh toán tự động; đồng thời tích cực chuyển đổi số theo hướng xây dựng nền y tế thông minh với 3 nội dung chính, đó là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Những kết quả đạt được từ đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã mang đến niềm vui, sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Thắm, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) cho biết: Mẹ tôi điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Phước Hải. Khi đến khám, điều trị tại Bệnh viện, các thủ tục từ đăng ký khám bệnh, nhập viện điều trị rất thuận tiện và nhanh chóng, chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là có thể đăng ký khám bệnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 30 bệnh viện, gần 700 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân cùng hệ thống các đơn vị y tế dự phòng, y tế tuyến huyện, trạm y tế xã, phòng, thị trấn. Chuyển đổi số được các đơn vị xem là “chìa khóa” quan trọng để tạo sự thay đổi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Vì thế, dù vẫn còn một số khó khăn trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực y tế song các đơn vị y tế trong tỉnh vẫn luôn nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện theo mục tiêu lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Năm 2025, với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu

quả quản lý, hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chương trình chuyển đổi số của Bộ Y tế, UBND tỉnh; công tác quản lý điều hành của Sở Y tế và các đơn vị trong ngành phải được chuyển đổi thực hiện trên môi trường số, ngành y tế đã đặt ra mục tiêu cụ thể như: 100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa được

cập nhật, số hóa; 100% các bệnh viện triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh, đăng ký khám từ xa; 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai số hóa bệnh án điện tử; 100% đơn vị khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; bước đầu nghiên cứu, xây dựng hệ thống PACS

dùng chung tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, ngành cũng đặt mục tiêu: mỗi người dân đều có mã hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trong đó trên 95% người dân có mã hồ sơ số khỏe điện tử; mỗi trạm y tế đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế trên môi trường số...

**HOÀNG LANH**



Bệnh viện Lão khoa Phước Hải thực hiện phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý xét nghiệm giúp nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên y tế.